



อำเภอนครหลวง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการขอรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร



การปฏิบัติงานทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร
ตามข้อกำหนด
8 ข้อ เพื่อการขอรับรอง GAP พืช

- น้ำ**
ต้องมาจากแหล่งน้ำที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนซึ่งที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
- พื้นที่ปลูก**
ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
- วัตถุอันตรายทางการเกษตร**
ต้องมีความรู้ในการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ถูกต้อง และใช้ตามคำแนะนำหรือฉลากกำกับที่จดทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
- การจัดการคุณภาพก่อนการเก็บเกี่ยว**
มีแผนควบคุมการมีด มีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ยและสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
- การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว**
เก็บเกี่ยวเมื่อถึงสภาวะที่ได้อายุเหมาะสมและถูกสุขลักษณะตามความต้องการของลูกค้าหรือข้อกำหนดของลูกค้า
- การพักผ่อนสัตว์ การขนย้ายในแปลง**
มีการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม ใช้แรงงานอย่าง การพักผ่อนสัตว์อย่างถูกสุขลักษณะ
- สุขลักษณะส่วนบุคคล**
ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยที่ดี หรือได้รับการฝึกอบรม สุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกสุขลักษณะ
- บันทึกข้อมูลและการตรวจสอบ**
บันทึกการปฏิบัติงาน การใช้สารเคมี วัสดุอุปกรณ์ และปริมาณผลผลิต

ปศุสัตว์บุรีรัมย์บุรีรัมย์โทร 035-336560 E-mail : agritech.pr@gmail.com

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นางสาวชญาณิศา เปรมสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการขอรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร สร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในลำดับต่อไป ณ หอกระจายข่าวเทศบาลตำบลอรัญญิก ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช



วันที่ 28 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ได้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช ดังวงแรมมะพร้าว เพลี้ยไฟ(Thrips) แมลงห้ำ(rice black bug) และโรคมาตอซัง(Akiochi) ผ่านแอปพลิเคชัน Line ของชุมชนตำบลแม่ลา ตำบลบางระกำ ตำบลปากจั่น กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ อบต.แม่ลา ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแม่ลา เพื่อให้แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่รับทราบต่อไป





เยี่ยมชมเปลี่ยนแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพืชอาหารปลอดภัย (GAP)



วันที่ 28 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมและผลผลิตภายในแปลงของ ของนางวันทนา ภูทอง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซุง พื้นที่ 0.25 ไร่ ที่ผ่านการรับรองการผลิตพืชอาหารปลอดภัย GAP ชนิดพืช มะนาว พร้อมให้คำแนะนำการดูแลมะนาว พืชผัก ไม้ผลชนิดอื่นๆภายในแปลงในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันการเสียหายจากภาวะขาดน้ำ พร้อมสนับสนุนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ที่ถูกต้อง ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซุง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





เยี่ยมเยียนเกษตรกรและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การรับรองมาตรฐาน GAP



วันที่ 28 เมษายน 2566 นางสาวเพ็ญภา หมัดโน้ต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรตำบลบางพระครู เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพ ตลอดกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค โดยมีข้อกำหนด 8 ข้อในการขอการรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับพืชอาหาร





สำรวจสภาวะการณ์การผลิตพืช



วันที่ 28 เมษายน 2566 นางสาวชญานิศา เปรมสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง สำรวจสภาวะการณ์การผลิตพืช ในพื้นที่ หมู่ 7 ตำบลบ่อโพรง และ หมู่ 4 ตำบลหนองปลิง ซึ่งมีพื้นที่นา ประมาณ 200 ไร่ อยู่ในช่วงการเก็บเกี่ยว ของฤดูนาปรังปี 2565/2566 และคาดว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรก็จะเริ่มทำนาปี 2566/2567 และทำการเร่งปลูกเพื่อปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรต่อไป





สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพืชอาหารปลอดภัย (GAP)



วันที่ 28 เมษายน 2566 นายวิวรรณ วิทยานต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เยี่ยมเยียนแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพืชอาหารปลอดภัย (GAP) ชนิดพืชพุทรา พร้อมให้คำแนะนำการบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานในแปลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอใบรับรองการผลิตพืชอาหารปลอดภัย (GAP) ณ แปลงเกษตรกร หมู่ 6 ต.พระนอน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา



สว.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566/67



วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ ดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 ให้กับกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระครู พร้อมสนับสนุนชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุของโรคพืชในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยว มีประโยชน์ช่วยให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรค และใช้ได้ผลกับพืชหลากหลายชนิด ได้แก่ ไม้ผล พืชสวน พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ โดยอัตราการใช้ เชื้อไตรโคเดอร์มา 250 กรัม ต่อน้ำ 5 ลิตร สมสารจับใบ และนำมาผสมน้ำ 15 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเย็น ใช้ติดต่อกันทุก 7 วัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติ ตามกระบวนการ GAP



วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวเพ็ญผกา หมัดโน้ต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเยี่ยมเยียน นางจรีพร สมสะอาด เกษตรกร ตำบลคลองสะแก อำเภอ นครหลวง โดยเกษตรกรปลูกต้นชะอม ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระบวนการผลิตพืช ตามการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร (GAP) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย และสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้รับการรับรองแหล่งผลิต GAP พืชต่อไป





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

การจัดงานวันรณรงค์การงดเผาในพื้นที่การเกษตร



วันที่ 27 เมษายน 2566 นายวิวรรณ์ วิทยายนต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอนครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนครหลวง ดำเนินการจัดงานวันรณรงค์การงดเผาในพื้นที่การเกษตร โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณพ.ศ. 2566) กิจกรรมย่อยที่ 4 การลดการเผาต่อซังฟางข้าว ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 50 ราย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมเยียนเกษตรกรและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้มาตรฐาน สินค้าเกษตร GAP



วันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนเกษตรกรตำบลนครหลวง พร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และอินทรีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพ ตลอดจนกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค โดยมีข้อกำหนด 8 ข้อในการขอการรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับพืชอาหาร พร้อมสนับสนุนชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุของโรคพืชในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยว มีประโยชน์ช่วยให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรค และใช้ได้ผลกับพืชหลากหลายชนิด ได้แก่ ไม้ผล พืชสวน พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ โดยอัตราการใช้ เชื้อไตรโคเดอร์มา 250 กรัม ต่อน้ำ 5 ลิตร สมสารจับใบ และนำมาผสมน้ำ 15 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเย็น ใช้ติดต่อกันทุก 7 วัน





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ GAP



วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวเพ็ญผกา หมัดโน้ต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมและผลผลิตภายในแปลงของ นายเนรมิตร ศุภรัตน์ หมู่ 1 ตำบลบางพระครู ที่ผ่านการรับรองการผลิตพืชอาหารปลอดภัย GAP ชนิดพืช ผักคะน้า พร้อมให้คำแนะนำการดูแลพืชผักภายในแปลงในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันการเสียหายจากภาวะขาดน้ำ





สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน



วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวชญานิศา เปรมสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ปี 2566 ของ นายเชิดศักดิ์ ไวยอาสา พื้นที่หมู่ 3 ตำบลหนองปลิง อำเภอ นครหลวง เพื่อสอบถามกระบวนการจัดการการผลิต การแปรรู และการจำหน่ายผลผลิต ในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรที่มีความสนใจในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ต่อไป





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร



วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิมอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP และอินทรีย์ ผ่านหอกระจายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา และผู้นำชุมชนตำบลแม่ลา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพ ตลอดกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค โดยมีข้อกำหนด 8 ข้อในการขอการรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับพืชอาหาร





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เข้าร่วมสัมมนาโรงเรียนเกษตรกรผ่านระบบ Zoom Meeting



วันที่ 26 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาโรงเรียนเกษตรกร (FFS Online Party) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับเคลื่อนกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่



เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง เยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) ของนางสาวทจันทร์ดา เกษตรกร หมู่ 6 ตำบลแม่ลา อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายในแปลงมีการดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผักสวนครัว ผลผลิตในแปลงใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และแจกจ่ายให้แก่ญาติๆ ซึ่งสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ประมาณสัปดาห์ละ 200 - 250 บาท จากการเยี่ยมเยียนแปลงของเกษตรกร ได้ให้คำแนะนำในการดูแลพืชผัก ไม้ผล ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันความเสียหายจากภาวะขาดน้ำ รวมทั้งให้คำแนะนำในการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กักลมจากเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ภายในแปลงและช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ผลิตพืชปลอดภัย (ผักกูด)



วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ผลิตพืชปลอดภัย(ผักกูด) และให้คำแนะนำในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2566 ประเภทพืชอาหารพื้นที่ 0.50 ไร่ ของ นายณัฐวฒ กิ่งนสวาทหอม เกษตรกรที่ขอรับรองการผลิตพืชอาหารปลอดภัย (GAP) พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแปลงผลิตสินค้าเกษตรให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP ต่อไป ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนครหลวง อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลพระนอน



เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายวิวรรณ์ วิทยายนต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ (5 ปรุสานา) ของนายเสนาะ บัวบุตร และนายประสิทธิ์ อนุสุข เกษตรกร หมู่ 1
ตำบลพระนอน ซึ่งภายในแปลงของนายเสนาะ บัวบุตร มีการดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ผลและ
บ่อปลา เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในแปลง ประมาณสัปดาห์ละ 400-500
บาท และแปลงของ นายประสิทธิ์ อนุสุข มีการดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและบ่อ
ปลา ผลผลิตในแปลงใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก และแจกจ่ายให้แก่ญาติๆ ซึ่ง
สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ประมาณสัปดาห์ละ 200 - 250 บาท จากการเยี่ยมเยียน
แปลงของเกษตรกรได้ให้คำแนะนำในการดูแลไม้ผล ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันความเสียหาย
จากภาวะขาดน้ำ รวมทั้งให้คำแนะนำในการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการปรับ
สภาพน้ำในบ่อปลาของเกษตรกร





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ติดตามเยี่ยมชมเกษตรกรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร (GAP) ปี 2566



วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวชญาณิตา เปรมสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง ติดตามเยี่ยมชมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ประจำปี 2566 ของ นางสาวเสาวนีย์ เวชภูมิ เกษตรกร ม.2 ตำบลท่าช้าง อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแปลงผลิตสินค้าเกษตรให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP ต่อไป





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 3



วันที่ 25 เมษายน 2566 นายวิวรรธน์ วิทยานต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ นางสาวสุกัญญา อิมอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ร่วมกับนายพงษ์พันธ์ เทพไทย ประธาน ศพก.เครือข่ายตำบลแม่ลา จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ ในประเด็นการศึกษาดูงานแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การลดต้นทุนการผลิต การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง การสร้างการรับรู้การขอรับรองมาตรฐาน GAP พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยแล้ง เป้าหมายเกษตรกรจำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลแม่ลา (ศพก.เครือข่าย) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ คลินิกพืช



วันที่ 24 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการให้บริการคลินิกพืช หลักสูตร การวินิจฉัยโรคพืชและแมลงศัตรูพืช กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการให้บริการคลินิกพืช สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เครือข่ายภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอกุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูธรรมชาติ และแมลงศัตรูพืช รวมถึงสามารถจำแนกโรคพืช และการป้องกัน กำจัดโรค





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ติดตามเยี่ยมชมเขียนกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร



วันที่ 24 เมษายน 2566 นางสาวเพ็ญพกา หมัดโน้ต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง ติดตามเยี่ยมชมเขียนกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรปลูกกล้วยหอมทองตำบลบางพระครู ตำบลบางพระครู อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกลุ่มมีการดำเนินการปลูกกล้วยหอมทองขาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามโทร : 0899912644 ว่าที่ ร.ต. ธเนศ สุคันธพฤกษ์ ณ หมู่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



สว.เกษตรจังหวัด พระนครศรีอยุธยา



<http://www.ayutthaya.doae.go.th>



035-336560



เยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่



เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 นางสาวชญาณิตา เปรมสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง เยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) ของ นายสำรวย กองอรุณ เกษตรกรหมู่ 1 ตำบลหนองปลิง และนายปรีชา สุขกุล เกษตร หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายในแปลงมีการดำเนิน กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว และไม้ผลผลิตในแปลงใช้ในการจำหน่าย และแจกจ่ายให้แก่ญาติๆ และสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ประมาณสัปดาห์ละ 300 - 500 บาท จากการเยี่ยมเยียนแปลง ของเกษตรกรได้ให้คำแนะนำในการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กักกองจากเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อให้ได้ ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ภายในแปลงและช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่



วันที่ 21 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ของนางสาววิสัย สีรัมย์ หมู่ที่ 6 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันภายในแปลงมีการดำเนินกิจการปลูกไม้ผล และพืชผักสวนครัว เช่น กัลยน้ำว่า กัลยไข่ หม่อน มะม่วงเขียวเสวย ฝรั่ง อินทผาลัม น้อยหน่า มะพร้าว ตะไคร้ ชะอม โดยผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและแจกจ่ายให้แก่ญาติและเพื่อนบ้านในชุมชน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ประมาณสัปดาห์ละ 300-500 บาท จากการเยี่ยมเยียนแปลงของเกษตรกร ให้คำแนะนำในการดูแลพืชผัก ไม้ผล ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันการเสียหายจากภาวะขาดน้ำ และโรคแมลงรบกวน โดยการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน





ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

จัดปฐมนิเทศและคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ



วันที่ 21 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ดำเนินการจัดปฐมนิเทศและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ (อกษอ.) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 14 ราย เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ชี้แจงแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อกม. เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ อกม. และคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเครือข่ายและประสานงาน ระหว่างอาสาสมัครแต่ละประเภท ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่



วันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง เยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) ของนางสมหมาย แสงเขียว เกษตรกร หมู่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายในแปลงมีการดำเนินกิจกรรมปลูกไม้ผล ประเภทมะม่วง ละมุด ขนุน ชมพู และพีชฝัก ประเภทถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ บวบ รวมทั้งมีการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ ผลิตใช้ในแปลงใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก ส่วนผลผลิตที่เหลือนำไปจำหน่ายในชุมชน ซึ่งมีรายได้จากการขายผลผลิตภายในแปลงเฉลี่ยสัปดาห์ละ 300-350 บาท สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ประมาณสัปดาห์ละ 200-250 บาท จากการเยี่ยมชมแปลงของเกษตรกร ได้ให้คำแนะนำในการดูแลพีชฝัก ไม้ผล ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันการเสียหายจากภาวะขาดน้ำ รวมทั้งให้คำแนะนำในการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กักกองจากเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ภายในแปลงและช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรที่ผ่านการรับรอง GAP



วันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิมอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง เยี่ยมเยือนการดำเนินกิจกรรมและผลผลิตภายในแปลงของ นางปัญญา ดีพันธ์ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลา ที่ผ่านการรับรองการผลิตพืชอาหารปลอดภัย GAP ชนิดพืช มะนาว พร้อมให้คำแนะนำการดูแลมะนาว พืชผัก ไม้ผลชนิดอื่นๆ ภายในแปลงในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันการเสียหายจากภาวะขาดน้ำ พร้อมสนับสนุนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็ว เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุดิบอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายตาย ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ที่ถูกต้อง ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลา อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์



วันที่ 20 เมษายน 2566 นายวิวรรณ วิทยานันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ในการจัดทำรายงานผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (Heritage Impact Assessment) ของแหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) ณ ห้องกรุงศรีอยุธยา 2 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom application



ติดตามเยี่ยมเยียนกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร



วันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง ติดตามเยี่ยมเยียนกิจกรรมของนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกล้วยพาเพลทิน ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านซุง อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันกลุ่มมีการดำเนินการทำฝือกกรอบแก้วอบสมุนไพร ซึ่งใช้ผลผลิตที่มาจากท้องถิ่น พร้อมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยหากสนใจผลผลิตภัณฑ์ ฝือกกรอบแก้วอบสมุนไพร สามารถติดต่อ/ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-1428741 (คุณป้าวันเพ็ญ)



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง



วันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เวที 2 สรุปลดทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินคุณสมบัติหลังการอบรม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2566 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 10 ราย เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน



ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบ้านซุง



เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานงานฝีมือบ้านโคกมะลิ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านซุง อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมให้คำแนะนำการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยหากสนใจผลิตภัณฑ์จักสานของกลุ่ม เช่น กระบุง ตระกร้า และพริกแกง สามารถโทรติดต่อสั่งจองได้ที่ 084-7251150 (กำนันนิตยา)



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

จัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า



เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 นายวิวรรจน์ วิทยานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษา
ราชการแทนเกษตรอำเภอ นครหลวง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ นครหลวง ดำเนินการจัดฝึกอบรม
เกษตรกร โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (งบกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) กิจกรรมการลดการเผาต่อซังฟางข้าว หลักสูตรการเพาะ
เห็ดฟางในตะกร้า ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลพระนอน อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย เพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหารปลอดภัยที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน)



วันที่ 19 เมษายน 2566 นางสาวเพ็ญพกา หมัดโน้ต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง เยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) ของนายเอกสิทธิ์ สุคันธจันทร์ หมู่ 3 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งภายในแปลงมีการดำเนินกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว ไม้ผล เช่น พริกชี้หนู ตะไคร้ กะเพรา ฝรั่ง มะละกอ ผลผลิตในแปลงจะนำมาบริโภคในครัวเรือน จำหน่ายให้คนในชุมชน และตลาด สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ประมาณ สัปดาห์ละ 300-500 บาท จากการเยี่ยมเยียนแปลงของเกษตรกร ได้ให้คำแนะนำในการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองจากเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ภายในแปลงและช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วย

อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ตรวจสอบแปลงเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร(รายใหม่)



วันที่ 19 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิมอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง ร่วมกับนายประทีป จันทร์กลิ่นหอม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลปากจั่น ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร(รายใหม่) จากการตรวจสอบพบว่าภายในแปลงมีกิจกรรมการปลูกไม้ยืนต้นแบบสวนเดี่ยว ประเภทไม้กิมชุงและไม้บงหวาน ในพื้นที่ 4.50 ไร่ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 6 ตำบลปากจั่น อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชผ่านแอปพลิเคชันไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

เตือนการระบาด ฉบับที่ 15/2566 วันที่ 17 เดือนเมษายน 2566

แมลงห้ำ (rice black bug)

ลักษณะการทำลายและการระบาด

การป้องกันกำจัด

อาการต้นข้าวที่ถูกแมลงห้ำทำลาย

เพลี้ยไฟ (Thrips)

ลักษณะการทำลายและการระบาด

การป้องกันกำจัด

อาการต้นข้าวที่ถูกแมลงเพลี้ยไฟทำลาย

วันที่ 19 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ได้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช แมลงห้ำ และ เพลี้ยไฟ ผ่านแอปพลิเคชัน Line ของกลุ่มชมรมกำนัน ตำบลบ้านซุง กลุ่มแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืชตำบลนครหลวงและตำบลบ้านซุง เพื่อให้แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่รับทราบต่อไป



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

การผลิตสารชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา



วันที่ 19 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ดำเนินการผลิตชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 5 กิโลกรัม เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบปัญหาเชื้อราโรคพืช โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุของโรคพืชในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยว มีประโยชน์ช่วยให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรค และใช้ได้ผลกับพืชหลากหลายชนิด ได้แก่ ไม้ผล พืชสวน พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ โดยอัตราการใช้ เชื้อไตรโคเดอร์มา 250 กรัม ต่อน้ำ 5 ลิตร สมสารจับใบ และนำมาผสมน้ำ 15 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเย็น ใช้ติดต่อกันทุก 7 วัน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่



วันที่ 18 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) ของนางนิตยา สุคันธฤกษ์ หมู่ 7 ตำบลบ้านขี้ และนางเรณู บุญรอด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านขี้ พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารชีวภัณฑ์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็ว ปัจจุบัน ภายใต้อาณัติของนางนิตยา สุคันธฤกษ์ มีการดำเนินกิจการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผักสวนครัว เช่น กลั้วยน้ำว่า กลั้วยหอม ชมพู่ ละมุด หม่อน มะม่วง ฝรั่ง ตะไคร้ ชะอม และเลียงปลา ซึ่งมีรายได้จากการขายผลผลิต ภายใต้อาณัติเฉลี่ยสัปดาห์ละ 300-500 บาท และนางเรณู บุญรอด จากการเยี่ยมเยียนแปลงของเกษตรกร ภายใต้อาณัติมีการดำเนินกิจการปลูกไม้ผล และพืชผักสวนครัว เช่น ปลูกมะม่วง ฝรั่ง หม่อน กลั้วยน้ำว่า ต้นแค มะเขือเปราะ โดยผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและแจกจ่ายให้แก่ญาติและเพื่อนบ้านในชุมชน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ประมาณสัปดาห์ละ 200-400 บาท จากการเยี่ยมเยียนแปลงของเกษตรกร ให้คำแนะนำในการดูแลพืชผัก ไม้ผล ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อป้องกันการเสียหายจากภาวะขาดน้ำ และโรคแมลงรบกวน โดยการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

สนับสนุนปัจจัยการผลิตสารเร่งซูบเปอร์ พด. 2



วันที่ 18 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิมอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง สนับสนุนปัจจัยการผลิตสารเร่งซูบเปอร์ พด.2 สำหรับผลิต น้ำหมักชีวภาพ 50 ลิตร ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อย โปรตีน ไขมัน ช่วยลดกลิ่นเหม็นระหว่างการหมัก เพิ่มการละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือก ไข่ ก้าง และกระดูกสัตว์ในเวลาสั้นและได้คุณภาพ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ที่ถูกต้อง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ติดตามเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของ Smart Farmer



วันที่ 18 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิมอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง ติดตามการดำเนินกิจกรรมของ Smart Farmer ตำบลแม่ลา นายพงษ์พันธ์ เทพไทย และได้แนะนำการใช้แตนเบียนบราคอน (Bracon hebetor Say) ในการควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว โดยแตนเบียนเพศเมียจะวางไข่บนตัวหนอน และเมื่อไข่ฟักเป็นตัวหนอน จะกินของเหลวจากตัวหนอนที่ถูกเบียน ทำให้หนอนอ่อนแอ และตายในที่สุด พร้อมทั้งปล่อยแตนเบียนบราคอน ระยะตัวเต็มวัย ในอัตรา 200 ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ในแปลงปลูกมะพร้าว พื้นที่ 2 ไร่ ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลา อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรกรที่ขอขึ้น ทะเบียนเกษตรกร(รายใหม่)



วันที่ 18 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิมอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง ร่วมกับ นายพิไทเทพ บุญแจ้ง กำนันตำบลปากจั่น ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร(รายใหม่) จากการตรวจสอบพบว่าภายในแปลงมีกิจกรรมการปลูกไม้ผล ฝรั่ง มะม่วง พืชสมุนไพร กระเทียม และบ่อปลา ในพื้นที่ 1ไร่ เป็นการทำกิจกรรมการเกษตรแบบเกษตรผสมผสาน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลปากจั่น อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





ติดตามเยี่ยมชมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)



วันที่ 12 เมษายน 2566 นางสาวชญาณิสสา เปรมสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ติดตามเยี่ยมชมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร (GAP) ประจำปี 2566 ของนางสาวเสาวนีย์ เวชภูมิ และนางบังอร สุขกุล เกษตรกร ม.2 ตำบล
ท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแปลง
ผลิตสินค้าเกษตรให้ถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐาน GAP ต่อไป





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน 2566

แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP



วันที่ 11 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP ผ่านหอกระจายข่าวองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา ผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย มีคุณภาพ ตลอดกระบวนการผลิต ซึ่งจะต้องปลอดภัยทั้งตัวเกษตรกรและผู้บริโภค โดยมีข้อกำหนด 8 ข้อในการขอการรับรองมาตรฐาน GAP สำหรับแหล่งผลิตพืชต่อไป



สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการลดการเผาตอซังฟางข้าว



เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 นายวิวรรณ วิทยานต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอนครหลวง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอนครหลวง ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) กิจกรรมการลดการเผาตอซังฟางข้าว หลักสูตรการจัดการฟางข้าวเพื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตร ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลสระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 ราย โดยมีนายเกียรติกร ทองสาร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมเยียนครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดปรีดาราม



วันที่ 11 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง เข้าเยี่ยมเยียนครูที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดปรีดาราม เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกร ในช่วงปิดภาคเรียนการศึกษา พร้อมทั้งสอบถามความต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในกลุ่มองค์กรเกษตรกร ตามแผนการพัฒนางานองค์กรเกษตรกร(3ก)สู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตรช่วงฤดูแล้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพต่อไป ณ โรงเรียนวัดปรีดาราม ม.3 ตำบลแม่ลา อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

อบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา



วันที่ 11 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง ดำเนินการจัดอบรมกลุ่มเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลบางระกำ ขยายเชื้อไตรโคเดอร์มา จำนวน 10 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ในการเกษตร โดยเชื้อราไตรโคเดอร์มาสามารถใช้ควบคุมโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุของโรคพืชในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า โรคเน่าคอดิน โรคใบจุด โรคใบไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคแอนแทรคโนส โรคเหี่ยว และมีประโยชน์ช่วยให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรค พร้อมแนะนำการใช้โดยเชื้อไตรโคเดอร์มา 1-2 กิโลกรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเย็น ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่ ตำบลแม่ลา



วันที่ 11 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer นายพงษ์พันธ์ เทพไทย เกษตรกรตำบลแม่ลา ภายในแปลงมีกล้วยน้ำว้า กล้วยหอมทอง มะละกอน้อยหน้า พืชผักสวนครัว มะพร้าว อ้อย พร้อมสนับสนุนเชื้อราเมตาโรเซียม ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น ปลวก แมลงนูนหลวง ตัวงแสด มะพร้าว ตัวงหนวดยาวเจาะลำต้นอ้อย หนอนห่อใบข้าว และหนอนผีเสื้อศัตรูพืชต่างๆ สามารถใช้ได้กับทุกพืช ไม้ผล พืชสวน พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ โดยให้คำแนะนำอัตราการใช้ เชื้อเมตาโรเซียม 250 กรัม ต่อน้ำ 5 ลิตร ผสมสารจับใบ และนำมาผสมน้ำ 15 ลิตร ฉีดพ่นในช่วงเย็น ใช้ติดต่อกันทุก 7 วัน



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน สินค้าเกษตร ปี 2566



วันที่ 10 เมษายน 2566 นางสาวสุกัญญา อิ่มอรุณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ 2566 พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการจดบันทึกข้อมูลในแปลง การจัดการผลผลิตก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตพืชเข้าสู่มาตรฐาน GAP ประเภทไม้ผลกล้วยหอมทอง พื้นที่ 0.50 ไร่ ของนางสมรภัส เปรมสุข พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลบางระกำ ประเภทพืชผัก พริกชี้หนูสวน พื้นที่ 0.25 ไร่ ของนายกิริติ เลี้ยงดี พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของ Young Smart Farmer



วันที่ 10 เมษายน 2566 นางสาวเพ็ญผกา หมัดโน้ต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เยี่ยมเยือนการดำเนินกิจกรรมของเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer นายเนรมิตร ศุภรัตน์ เกษตรกรตำบลบางพระครู ภายในแปลงมีการดำเนินการปลูกต้นกล้วยน้ำว้ามะลิอ่อน ไข่ มะลิตอก คะน้า พร้อมสนับสนุนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงและโตเร็วระดมสภาเทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ติดตามเยี่ยมชมเยียนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มส่งเสริมอาชีพ การเกษตรกล้วยพาเพลลิน



วันที่ 10 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ติดตามเยี่ยมชมเยียนกิจกรรมของนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรกล้วยพาเพลลิน ณ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปัจจุบันกลุ่มมีการดำเนินการทำเผือกกรอบแก้วอบสมุนไพร ซึ่งใช้ผลผลิตที่มาจากท้องถิ่น โดยกลุ่มได้ขายผลิตภัณฑ์เผือกกรอบแก้วอบสมุนไพร ในราคา ถุงละ 35 บาท สนใจ สามารถติดต่อ/สั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-1428741 (คุณป้าวันเพ็ญ)



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4/2566



วันที่ 10 เมษายน 2566 นายวิวรรณ์ วิทยายนต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทน เกษตรอำเภอ นครหลวง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือน เมษายน 2566 เพื่อชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67 รวมทั้งรับทราบแนวทางการดำเนินงาน ข้าราชการของอำเภอ และหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอ นครหลวง เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมอำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย)



วันที่ 7 เมษายน 2566 นางสาวเพ็ญผกา หมัดไฉนิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง เยี่ยมเยียนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) จุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลคลองสระแก เพื่อติดตามการดำเนินงาน โดยมีการนำ ผลผลิตมาแปรรูปเป็นกล้วยตากเพื่อเป็นการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งสนับสนุนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงและโตเร็ว ณ หมู่ 3 ตำบลคลองสระแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช

เตือนการระบาด ฉบับที่ 13/2566 วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม 2566

ด้วงแรดมะพร้าว

ด้วงแรดมะพร้าว เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างคล้ายกับด้วงชนิดอื่น แต่มีลักษณะพิเศษคือมีเขี้ยวที่แข็งแรงมาก สามารถกัดกินเนื้อไม้ได้ ทำให้เกิดโพรงในเนื้อไม้ ซึ่งโพรงเหล่านี้จะขยายตัวและเชื่อมต่อกันเป็นโพรงขนาดใหญ่ ทำให้ไม้ที่โดนกัดกินมีลักษณะอ่อนแอและแตกหักได้ง่าย

การป้องกันกำจัด

1. ด้วงแรดมะพร้าว จะวางไข่ตามเปลือกของมะพร้าวที่ร่วงหรือที่เก็บไว้
2. ด้วงแรดมะพร้าว จะวางไข่ตามเปลือกของมะพร้าวที่ร่วงหรือที่เก็บไว้
3. ด้วงแรดมะพร้าว จะวางไข่ตามเปลือกของมะพร้าวที่ร่วงหรือที่เก็บไว้
4. ด้วงแรดมะพร้าว จะวางไข่ตามเปลือกของมะพร้าวที่ร่วงหรือที่เก็บไว้
5. ด้วงแรดมะพร้าว จะวางไข่ตามเปลือกของมะพร้าวที่ร่วงหรือที่เก็บไว้

38 เตือนการ... (10)

สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ขอประชาสัมพันธ์เรื่องเตือนการระบาดของศัตรูพืช ประจำปีภาคของเดือนเมษายน 2566 "ด้วงแรดมะพร้าว" ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและป้องกันกำจัดได้อย่างถูกต้อง

38 4.๓๓๓... (43)

สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ขอประชาสัมพันธ์เรื่องเตือนการระบาดของศัตรูพืช ประจำปีภาคของเดือนเมษายน 2566 "ด้วงแรดมะพร้าว" ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบและป้องกันกำจัดได้อย่างถูกต้อง

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ได้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช ด้วงแรดมะพร้าว ผ่านแอปพลิเคชัน Line ของกลุ่มชมรมกำนัน ตำบลบ้านช้าง กลุ่มแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืชตำบลนครหลวงและตำบลบ้านช้าง เพื่อให้แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่รับทราบต่อไป





เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ)



วันที่ 7 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานฯ) ของนายสกล เกตุชนะ ณ หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในแปลงมีการดำเนินกิจกรรมเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผักสวนครัว เช่น กัญชงน้ำว่า กัญชงหอม กัญชงหักมุก หม่อน มะม่วงเขียวเสวยสามรส มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง มะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง มะม่วงแดงจักรพรรดิ มะม่วงงาช้างแดง มะม่วงฟอจูน มะม่วงโพนินะ ส้มโอแดงเวียดนาม ลิ้นจี่ ชมพู่มะเหมี่ยว มะนาว ตะไคร้ ฝรั่งหอม พร้อมสนับสนุนชีวภัณฑ์พด.1 ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และสารเร่งซูปเปอร์พด. 2 กลุ่มจุลินทรีย์สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ และเชื้อราเมตาไรเซียม ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยจักจั่น ปลวก แมลงนูนหลวง ตัวงแตรงมะพร้าว ตัวงหวดยาวเจาะลำต้น อ้อย หนอนท่อใบข้าว และหนอนผีเสื้อศัตรูพืชต่างๆ สามารถใช้ได้กับทุกพืช ไม้ผล พืชสวน พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ดอกไม้ประดับ โดยให้คำแนะนำอัตราการใช้ เชื้อเมตาไรเซียม 250 กรัม ต่อน้ำ 5 ลิตร ผสมสารจับใบ และนำมาผสมน้ำ 15 ลิตร ฉีบทันในช่วงเย็น ใช้ติดต่อกันทุก 7 วัน

เยี่ยมเยียนเกษตรกรโครงการโคกหนองนา (เกษตรทฤษฎีใหม่)



วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ติดตามเยี่ยมเยียนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการโคกหนองนา (เกษตรทฤษฎีใหม่) ของนายณัฏฐ ศรีเกษม หมู่ 7 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งปัจจุบันภายในแปลง มีการดำเนินกิจกรรม มีการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้า มีการปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผักสวนครัว เช่น กัญชง มะม่วง ละมุด ข้าวโพดข้าวเหนียว หน่อไม้ มะเขือเปราะ มะเขือพวง ตะไคร้ มะกรูด มะนาว เพื่อการบริโภคในครัวเรือน โดยสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน ได้สัปดาห์ละ 200 - 400 บาท พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารชีวภัณฑ์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ช่วยตรึงไนโตรเจนในดิน เพิ่มไนโตรเจนให้กับพืช เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็ว เมื่อใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช และละสารเร่งชุปเปอร์ พด. 2 เป็นกลุ่มจุลินทรีย์สำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพ ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ เพิ่มประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน ไขมัน ช่วยลดกลิ่นเหม็นระหว่างการหมัก และเพิ่มการละลายธาตุอาหารในการหมักเปลือกไข่ ก้าง และกระดูกสัตว์ในเวลาสั้นและได้คุณภาพ



ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องการขึ้นทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566/67



วันที่ 7 เมษายน 2566 นางสาวเพ็ญภา หมดโน้ต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เรื่องการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566/2567 แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองสะแก เพื่อให้เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูล วิธีการ และดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2566/2567 ในลำดับต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา





สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (DM) ครั้งที่ 4/2566



วันที่ 5 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวงจัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน เมษายน 2566 (ครั้งที่ 4/2566) โดยมี นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการแทนเกษตรอำเภอนครหลวง เป็นประธานการประชุม เนื้อหาการประชุมมีการชี้แจงข้อราชการจากการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน เพื่อสรุปผลและจัดทำแผนการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ มีผู้เข้าประชุม 6 ท่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย



วันที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวชญาณิศา เปรมสุข นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มส่งเสริมอาชีพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานและสนับสนุนเชื้อราชีวเวอร์เรีย เพื่อป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชต่อไป



ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Ayutthaya Provincial Agricultural Extension Office

อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนครหลวง



วันที่ 4 เมษายน 2566 นายวิวรรณ วิทยายนต์ รักษาการแทนเกษตรอำเภอ นครหลวง มอบหมายให้ นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ นครหลวง เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนครหลวง ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนครหลวง อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



อำเภอนครหลวง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชผ่านแอปพลิเคชันไลน์



วันที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวเพ็ญผกา หมัดโน้ต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอนครหลวง ได้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช โรคแอนแทรกโนสในมะม่วง และ ดั้วงแรมมะพร้าว ผ่านแอปพลิเคชัน Line ของชุมชนตำบลบางพระครู และของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านตำบลคลองสะแก เพื่อให้แจ้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชน และเกษตรกรในพื้นที่รับทราบต่อไป



เยี่ยมชมเยียนการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่



วันที่ 3 เมษายน 2566 นางสาวเบญจรัตน์ ม่วงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เยี่ยมเยียนการดำเนินกิจกรรมของ นายสุวรรณ อบกลิ่น สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลนครหลวง ณ แปลงผลิตข้าวนาปรัง หมู่ 4 ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง ที่กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ข้าวพันธุ์หอมปทุม จำนวน 4 ไร่ พร้อมสนับสนุนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำในการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงภายในแปลงตนเอง เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีต่อไป

